

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. ไทยได้เปรียบค้าเกษตรเกาหลี สศก.ชี้ปี ๕๗ ยอดเฉียด ๑ หมื่นล้าน	แนวหน้า
๒. หอมแดงปี ๕๘ ราคาดี	เดลินิวส์
๓. เกษตรฯเร่งตรวจสอบสหกรณ์	เดลินิวส์
๔. ที่ดีอาร์ไอห่วงพรบ.อุ้มเกษตรกรทำงบบาน	ข่าวสด
๕. ปักตู้สั่งทุกกระทรวงส่งแผนใช้อย่าง	ไทยโพสต์
๖. ยึดหนี้เกษตรกรชายแดนใต้ ๕ โครงการวงเงิน ๕๘๕ ล้านบาท.	เดลินิวส์
๗. ปศุสัตว์ลุ่มเกาหลีใต้ เปิดตลาดนำเข้าไก่	กรุงเทพธุรกิจ
๘. สปช.จีรัฐบาลเร่งแก้ราคาขาย	ข่าวสด
๙. ไทยยึดแชมป์ส่งออกข้าวโลก	เดลินิวส์
๑๐. ตรึงทุ้ม ๓๐๐ ล.ผูกถนนยางพารา	มติชน
๑๑. หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน: ทุ้ม ๔,๔๐๐ ล้าน...เอื้อสหกรณ์	ไทยรัฐ
๑๒. เกาะข้าวเกษตร	เดลินิวส์
๑๓. เปิดอบรมSmart Farmer เสริมองค์ความรู้งานสหกรณ์	สยามรัฐ

ไทยได้เปรียบค้าเกษตรเกาหลี

● สศก.ชี้ปี'๕7ยอดเจียด1หมื่นล้าน

นายเลอศักดิ์ วีระกุลไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ASEAN-Korea FTA Implementing Committee: AKFTA-IC ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยภาษีศุลกากรและกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (ASEAN-Korea Sub-Committee on Tariffs and Rule of Origin) และการประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Working Group on Economic Cooperation)

โดยการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี 2555 และตามมติที่ประชุม AKFTA-IC ครั้งที่ 10 ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดตลาดเพิ่มเติมร้อยละ 2 ของรายการสินค้าทั้งหมด จาก



เลอศักดิ์ วีระกุลไพฑูรย์

ระดับการเปิดเสรีปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายปี 2557 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรนำเข้าตาลทรายดิบจากอ้อยตามพิกัด 1701.13.00 และ 1701.14.00 ในกรอบการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี โดยย้ายสินค้าอ่อนไหวมาลดภาษี ซึ่งทำให้ไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษตามหลักการต่างตอบแทน (Reciprocal Arrangement) ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพไปยังเกาหลีใต้ในอัตราภาษีร้อยละ 0 ภายใต้อัตราความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลีได้

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (ไม่รวมยางพารา) ในปีช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไทยและเกาหลีมีมูลค่าการค้าเฉลี่ย 29,536 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.18 ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อเกาหลีมาโดยตลอดเฉลี่ย 13,638 ล้านบาทต่อปี โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 พบว่าไทยมีมูลค่าส่งออก 11,749 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12,780 ล้านบาท และมีมูลค่านำเข้า 2,658 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5,156 ล้านบาท ซึ่งไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อเกาหลี 9,091 ล้านบาท ส่วนสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญคือ น้ำตาลข้าว กากจากมันสำปะหลัง โกโก้ปรุงแต่ง กุ้งแช่แข็ง ไช้มันและน้ำมันจากพืช สดาร์จากมันสำปะหลัง ในขณะที่สินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญคือ พลาสติกปิแฉีก ปลาทูน่าครีบล้าง สหราชอาณาจักร เป็นต้น

หอมแดงปี 58 ราคาดี

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงสถานการณ์หอมแดง ในฤดูกาลผลิตปี 2558 ว่ามีผลผลิตประมาณ 127,757 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.83 ของผลผลิตทั้งหมด โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ถั่วลิสง และพืชผักอื่น ๆ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว และขณะนี้หอมแดงที่กำลังออกสู่ตลาด มีเพียงเฉพาะของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งออกสู่ตลาดไปแล้วร้อยละ 65 ของผลผลิตในจังหวัดทั้งหมด

สำหรับภาคเหนือจะเริ่มออกสู่ตลาดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้านตลาดมีประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์เป็นตลาดหลัก ขณะที่อินโดนีเซียยังไม่ให้หอมแดงจากต่างประเทศเข้าไปขายแข่งขันในประเทศ เนื่องจากเกษตรกรอินโดนีเซียมีการปลูกหอมแดงจำนวนมาก จึงให้เข้าเฉพาะหอมหัวใหญ่เท่านั้น

โดยราคาหอมแดงสดของจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ที่กิโลกรัมละ 9 บาท หอมแดงรวมจุก (ปิ้ง) กิโลกรัมละ 16 บาท อย่างไรก็ตามพบว่า เกษตรกรยังไม่มีปัญหาราคาคต่ำ และคาดว่าราคาหอมแดงของภาคเหนือที่จะออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้ โดยมีราคาหอมแดงสดอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 9-10 บาท เนื่องจากหอมแดงของภาคเหนือมีคุณภาพดีหัวใหญ่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นที่ต้องการของพ่อค้า จึงไม่น่าจะมีปัญหาด้านราคา.

เกษตรฯเร่งตรวจสอบสหกรณ์

3 เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. นายบุญมี จันทร์วงศ์ ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรฯ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในขบวนการสหกรณ์ทั้งระบบโดยด่วน เพื่อเป็นการล้อมคอกปัญหาสหกรณ์ไม่ให้เหมือนสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จากการตรวจสอบพบว่า มีสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องมาก

กว่า ๑๐๐ แห่ง นายปีติพงศ์เสนอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งจัดระเบียบสหกรณ์ที่ตรวจพบข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรา 16 (๘) ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการจัดระเบียบสหกรณ์เห็นสมควรสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นสำคัญ โดยให้ตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงหรือไม่ ถ้าไม่

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ต้องตั้งระดับสหกรณ์หยุดดำเนินการทันที ส่วนกรณีสหกรณ์ที่ค้างเงินเพื่อแสวงหากำไรก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบด้วย หากสหกรณ์กำหนดดอกเบี้ยเงินฝากสูงผิดปกติต้องดูว่า นำไปให้สหกรณ์อื่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ผู้ต้องเรียกเงินคืน ในส่วนสหกรณ์ที่มีการจัดซื้อปัจจัยการผลิตปริมาณมาก ๆ เช่น ปุ๋ยยาสารเคมีกำจัดแมลง ให้ตรวจสอบว่ามีของจริงหรือไม่หรือมีแต่ตัวปุ๋ยหรือตัวมี โดยเรื่องทั้งหมดต้องติดตามตรวจสอบอย่างจริงจัง.

ทีดีอาร์ไอห่วงพรบ.อุ้มเกษตรกรทำงบบาน

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการกิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงร่างพร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ว่า เนื้อหาสำคัญคือจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของประเทศ (จีดีพีเกษตร) ประมาณปีละ 1-1.5 แสนล้านบาท จะเป็นการช่วยเหลือที่ทำให้เกษตรกรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

“สำหรับวงเงินงบประมาณอาจกลายเป็นภาระประจำของงบประมาณแผ่นดินทุกปีจนรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ยิ่งกว่านั้นเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้เชื่อว่าผู้นำเกษตรกรกลุ่มต่างๆ จะออกมาเรียกร้องสิทธิขอชดเชยรายได้ขั้นต่ำจนกลายเป็นปัญหาการเมือง” นายนิพนธ์กล่าวและว่า

อยากให้กระทรวงเกษตรฯ คิดให้รอบคอบก่อนนำเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีและสนช. เพราะกฎหมายฉบับนี้ถ้าไม่

ตรงจุด กฎหมายต้องการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ขั้นต่ำและสวัสดิการดีขึ้น เหมือนอาชีพข้าราชการและลูกจ้างเอกชน แต่เกษตรกรคืออาชีพอิสระ เหมือนอาชีพคนขับแท็กซี่ เจ้าของร้านค้า หาบเร่แผงลอย ฯลฯ ทำไมรัฐไม่ช่วยคนขับแท็กซี่ หรือหาบเร่แผงลอย

ถ้ารัฐบาลต้องนำเงินภาษีมาจ่ายชดเชยเป็นรายได้และสวัสดิการขั้นต่ำให้ประชาชนทุกคน ทุกอาชีพ ที่สุดรัฐบาลก็ต้องขึ้นภาษีมหาโหดกับประชาชนทุกคน หากเราต้องการสร้างหลักประกันรายได้ขั้นต่ำให้เกษตรกรรัฐบาลก็ควรมีกฎหมายสร้างหลักประกันรายได้และสวัสดิการให้ประชาชนทุกอาชีพ พร้อมๆ กับการออกกฎหมายขึ้นอัตราภาษีเงินได้ทุกประเภทด้วย

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะมีกฎหมายนี้เกิดขึ้นและรอमानาน ส่วนหนึ่งจะเป็นการแก้ปัญหานโยบายที่ไม่มีเหตุผลได้เป็นอย่างดี เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

บิกตุ๋สั่งทุกกระทรวงส่งแผนใช้จ่าย

ไทยโพสต์ • “บิกตุ๋” เผยจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง 90% แล้ว สั่ง ก.เกษตรฯ รวบรวมแผนใช้จ่ายแห่งของทุกกระทรวงใน 2 สัปดาห์ สปช.มีรัฐบาลเร่งแก้ก่อนกระทบความมั่นคง

3 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ได้มีการรายงานการจ่ายเงินช่วยเหลือมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งยังเหลืออีกเพียงเล็กน้อยที่ยังไม่ถูกต้อง เพราะมีการสนับสนุนการปลูกยางและได้บุกกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่า ทั้งนี้กำลังจะจัดระเบียบใหม่ ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นระบบ และจะแก้ไขเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือผู้บุกรุกอย่างไร เพราะถือว่าผิดทั้งยังปล่อยละเลยมาโดยตลอด แต่หากอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมอาจจะมีการผ่อนปรนให้

“ผมได้ถามไปแล้วว่า ให้เงินช่วยเหลือไปแล้วหนึ่งพันบาท เจ้าของสวนยางบอกว่าได้ แต่คนกรีดยังไม่ได้ เพราะคนกรีดยังมาต้องเข้าใจว่าเรื่องของยางพาราไม่ใช่แค่คนปลูก เพราะคนกรีดยังต้องจ้างอีก สองฝ่ายคนละ 50 เปอร์เซ็นต์ ช่วยไป 1 พันบาท คนกรีดยังไม่ได้ วันนี้เจ้าของสวนยางบอกอยากให้คนกรีดยัง ปัญหาความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องแก้ไขโดยจัดระเบียบใหม่ เพราะเป็นผลให้ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ อ.พิมมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ผมได้สังเกตเห็นว่าเกษตรกรทุกกลุ่มทั้งยาง, ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง จะจัดระบบสหกรณ์มาใช้ได้หรือไม่ โดยการขึ้นทะเบียนทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาเมื่อไปยุ่งกับกลไกหลายๆ ทำให้เกิดการบิดเบือนราคาและระบบ

จะเสียไปหมด จะแก้กลับมาก็คงใช้เวลา แต่หากเราส่งเสริมในระบบสหกรณ์ได้ก็จะสร้างความเข้มแข็ง” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

อย่างไรก็ตาม ขอมฝากไปยังเกษตรกรชาวสวนยางว่า รัฐบาลพยายามเร่งรัดการช่วยเหลือ ทั้งสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยจะมีการหารือให้เร็วที่สุดภายในสองสัปดาห์ ดูว่าจะสามารถใช้จ่ายภายในประเทศได้มากน้อยเพียงใด เพื่อเตรียมรับดูกริดอย่างคร่าวๆ ให้ราคาดีขึ้น

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันนำเสนอพื้นที่สนามกีฬาที่ผ่านมาตรฐานในระดับนานาชาติที่ใช้เทคโนโลยีการทำไม้ยางพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ใช้เวลา 2 สัปดาห์รวบรวมความต้องการของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่มีโครงการที่จำเป็นต้องใช้แผนยาง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างทั้งระบบและช่วยยกระดับราคายาง

นอกจากนี้ ในส่วนของการลดปริมาณการปลูกยาง ที่กระทรวงเกษตรฯ นำเสนอข้อมูลถึงแผนลดพื้นที่ปลูกยางพารา 7 แสนไร่ภายในระยะเวลา 7 ปีนั้น นายภายอมรับว่า เรื่องลดการปลูกคงเป็นไปได้ยาก จึงให้แนวทางลดพื้นที่การปลูกในส่วนที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ก่อน โดยให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลและทำความเข้าใจกับประชาชน

ไม่ใช่ได้ประชาชนออกจากพื้นที่เท่านั้น ซึ่งอาจต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องค่าเสียหาย หรือการรับซื้อต้นยางที่ปลูกไปแล้ว เป็นต้น

ที่รัฐสภา นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร พร้อมสมาชิก สปช.จังหวัด จำนวน 10 คน แถลงว่า สมาชิก

สปช.จังหวัดที่มีการปลูกยางพารากว่า 64 จังหวัด ได้รับการร้องเรียนจากชาวสวนยาง ที่อยากให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการแก้ไขราคายางตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากอีก 1 เดือนยางจะผลัดใบ ซึ่งหากราคายางยังคงต่ำเช่นนี้ ชาวบ้านจะไม่พอกิน จะเกิดปัญหาสังคมเล็กชนไทยน้อย จนกลายเป็นปัญหาความมั่นคงตามมา.

ยึดหนี้เกษตรกรชายแดนใต้ 5โครงการวงเงิน585ล้านบาท.

7 น.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ยึดหนี้ให้กับเกษตรกรในโครงการนิคมสร้างตนเอง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 10 ปี รวมทั้งให้ตัดหนี้สูญ หรือยกหนี้ให้กับเกษตรกรด้วย ซึ่งเป็นวงเงินไม่มากนักที่เกษตรกรเหล่านี้ยังประสบปัญหายากลำบากจากความไม่สงบในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ได้รับการยึดหนี้ทั้งหมดมี 5 โครงการ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คิดเป็นวงเงินรวม 585.48 ล้านบาท ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้สิน นิคมสร้างตนเองสุคีริน จ.นราธิวาส, นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จ.นราธิวาส, นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา, นิคมสร้างตนเองธารโต จ.ยะลา และนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล

“การแก้ไขปัญหาหนี้สินเหล่านี้ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 47 นี้ ให้ปรับปรุงหนี้ให้สมาชิกโดยขยายเวลาชำระหนี้ให้ 10 ปี พร้อมงดคิดดอกเบี้ย แต่ปรากฏว่ายังมีสมาชิกที่ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงจำเป็นต้องขยายเวลาชำระหนี้ให้เพิ่มเติม”

ส่วนโครงการที่ได้รับการยกหนี้ให้หรือตัดหนี้สูญมี 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าหนี้ 2.11 ล้านบาท ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาลังคมฯ และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้สินนิคมสร้างตนเองเทพา จ.สงขลา ที่สิ้นปี 57 มีหนี้คงค้างอยู่ 219,327 บาท รวมถึงการขอลำยหนี้สูญหนี้สินเกษตรกรสมาชิกนิคมสร้างตนเองอีก 4 แห่ง รวม 880,503 บาท และสุดท้ายโครงการขอลำยหนี้สูญโครงการเกษตรจอมทอง ที่สิ้นปี 57 มีหนี้คงเหลือ 1.01 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคใต้ เช่น ขยายเวลามาตรการสำหรับพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งขยายมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม.

ปศุสัตว์ลุ้นเกาหลีใต้ เปิดตลาดนำเข้าไก่

ปศุสัตว์หวังเกาหลีใต้เปิดตลาดนำเข้าไก่สดจากไทยได้มี.ย.นี้ คาดช่วงแรกส่งออกได้ ๑ หมื่นตัน พร้อมคุมเข้มโรคระบาด หวังใช้หัวตันกมุต หลังคุมได้ต่อเนื่องมานาน 6 ปี เดือนผู้ประกอบการใส่ใจมาตรฐานและคุณภาพสินค้า เชื่อหากส่งออกได้จะมีปริมาณที่สูงขึ้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขณะนี้การพิจารณาการเปิดตลาดไก่สดของไทยในตลาดเกาหลีใต้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน Quarantine and Inspection Agency (QIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.นี้ หากให้ความเห็นชอบ หน่วยงานดังกล่าว จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโรงงานไก่ของไทยที่มีความประสงค์จะส่งออกในตลาดนี้ ที่จะต้องผ่านการรับรองเป็นรายๆ ไป

ในเบื้องต้นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบระบบการผลิตของแต่ละโรงงานในไทยแล้ว พบว่ามีระบบที่ได้มาตรฐาน ผ่านการควบคุมที่ถูกต้องจนมีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ดังนั้นคาดว่าโรงงานไก่ของไทยจะสามารถส่งออกในตลาดเกาหลีใต้ได้ทั้งหมด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมี.ย.นี้เป็นต้นไป

โดยระยะแรกคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10,000 ตัน หลังจากนั้นปริมาณจะเพิ่มมากขึ้น เพราะเกาหลีใต้มีอัตราการบริโภคไก่สูง การผลิตในประเทศยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันยังพึ่งพาการนำเข้าจากสหรัฐและบราซิล

นอกจากนี้ในกรณีที่เกาหลีเปิดตลาดไก่สดให้กับไทย จะเป็นอีกช่องทางส่งออกจากปัจจุบันที่พึ่งการส่งออกในตลาดญี่ปุ่นที่มีปัญหาเงินเยนอ่อนค่า สินค้าภายในประเทศมีราคาแพง ส่งผลให้ผู้นำเข้าต้องราคาไก่สดจากไทย ทำให้การส่งออกในตลาดนี้มีมูลค่าไม่สูงเท่าที่เคยได้รับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าไก่เป็นอาหารโปรตีนชั้นพื้นฐาน คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบันไม่มากนัก

ทั้งนี้ผู้ประกอบการของไทยจะต้องให้ความสำคัญ เรื่องมาตรฐานและคุณภาพที่ต้องควบคุมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะใช้หัวตันกมุตที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยติดต่อกันมานานมากครบ 6 ปีเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2557 ทำให้ไก่สดของไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยให้อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์รายงานการตายของไก่ทุกวัน

"แม้อัตราการตายเป็น 0 เพื่อจะได้รู้ถึงอัตราการป่วย ตายผิดปกติ สามารถจัดการ ควบคุมโรคได้ทันทั่วทั้ง

มีการสุ่มตรวจโรคในฟาร์มเป็นประจำ ทุก 6 เดือน และร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบนก

อพยพ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคด้วย"

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว ก่อนหน้านี้ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้แจ้งว่าช่วงกลางปีนี้ไทยน่าจะส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเข้าไปยังเกาหลีใต้

ทั้งนี้ในหลักการที่จะเปิดให้นำเข้าไก่สดไก่แช่แข็งจากไทยได้ การประกาศดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ 5 ของกระบวนการในการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดทั้งหมด 8 ขั้นตอน ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมความพร้อม และวางแผนการผลิต-การตลาด

อย่างไรก็ตาม ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกหลักมายังเกาหลีใต้โดยปี 2546 ไทยส่งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งได้ 42,580 ตัน มูลค่ากว่า 56 ล้านดอลลาร์ แต่ได้หยุดการส่งออกมาตั้งแต่ปี 2547 ดังนั้นหากเกาหลีใต้จะเปิดตลาดไก่สดให้กับไทยเมื่อไหร่ ก็จะเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับสินค้าไก่ของไทยอีกตลาดหนึ่ง

เตือนเอกชน ใส่ใจมาตรฐาน คุณภาพสินค้า

สปช.ใช้รัฐบาลเร่งแก้ราคายาง

10 เวลา 14.00 น. วันที่ 3 ก.พ. ที่รัฐสภา นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเกษตร พร้อมสมาชิก สปช. จังหวัด 10 คน แถลงว่า สปช.จังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกยางพารากว่า 64 จังหวัด ได้รับการร้องเรียนจากชาวสวนยางอยากให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการแก้ไขราคายางตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากอีก 1 เดือนยางจะผลัดใบ หากราคายางยังคงต่ำเช่นนี้ชาวบ้านจะไม่พอกิน

นายอุทัยกล่าวว่า 16 มาตรการการช่วยเหลือราคายางของรัฐบาล ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร บางมาตรการ ไม่สามารถทำได้จริง ทั้งที่มีการประชุมกว่า 20 ครั้ง เข้ากรม. 4 ครั้ง เช่น การตั้งงบประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางสดที่ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม ก็มีปัญหาดิจิทัลในส่วนกลางของสภาอุตสาหกรรมที่อ้างว่าคิดค่าธรรมเนียมและกฎเกณฑ์ จึงไม่สามารถทำได้

นายอุทัยกล่าวว่า ส่วนการเข้าหารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่มีการรับปากว่าจะช่วยดันราคายางให้ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัม ชาวบ้านร้องเรียนมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่บางรายแอบนำยางในสต็อกไปขายเพื่อตัดราคาเกษตรกรรายย่อย จึงขอให้รัฐบาลนำมาตรการตามพ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ลงโทษด้วย

นายอุทัยยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาราคายางของกรม.ด้วยว่า รัฐบาลต้องนำยางในสต็อกไปขายต่างประเทศให้ได้ราคาไม่ต่ำ 65 บาทต่อกิโลกรัม ห้ามขายต่ำกว่าราคารูทที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม มาตรการแทรกแซงราคายางก็ไม่ควรจำกัดอยู่ที่สหกรณ์หรือผู้รับซื้อขนาดใหญ่เท่านั้น ต้องกระจายให้ผู้รับซื้อขนาดกลางและขนาดเล็กด้วย ขณะเดียวกันรัฐบาลควรเร่งสนับสนุนการแปรรูปยางพาราในทุกด้าน โดยเฉพาะการนำยาง 5 เปอร์เซ็นตีไปผสมราดถนน

ไทยยึดแชมป์ส่งออกข้าวโลก

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยในปี 58 คาดว่าจะมีปริมาณ 10 ล้านตัน มูลค่า 4,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (161,000 ล้านบาท) ซึ่งสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกข้าวมากอันดับ 1 ของโลกอีกหนึ่งปี จากภาวะการค้าขายข้าวที่เป็นไปตามกลไกตลาด และภาคเอกชนยังได้วางแนวทางขยายตลาด รักษาส่วนแบ่งตลาด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ต่อเนื่อง แต่ในภาพรวมจะมีปริมาณต่ำกว่าปี 57 ที่มีปริมาณ 10.9 ล้านตัน เพราะในปีนี้จะมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น

“สาเหตุที่การส่งออกข้าวปี 58 ได้แค่ 10 ล้านตัน เนื่องจากปีนี้ประเทศผู้ส่งออกข้าวที่เป็นคู่แข่งกับไทยปรับลดราคาข้าวลงมาต่ำกว่า โดยปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 355 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวชนิดเดียวกันของอินเดียอยู่ที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวปากีสถาน 370 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวไทยราคาสูงกว่าที่ 405-410 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน”

ขณะที่ช่วงกันกระทรวงเกษตรสหรัฐ ประเมินว่าการค้าข้าวตลาดโลก ปี 58 พบว่าไทยส่งออกอันดับ 1 ของโลกที่ 11.3 ล้านตัน มากกว่าที่สมาคมฯ ได้คาดการณ์ไว้ รองลงมาเป็นอินเดีย 8.7 ล้านตัน, เวียดนาม 8.7 ล้านตัน, ปากีสถาน 3.9 ล้านตัน, สหรัฐ 3.4 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนประเทศที่นำเข้าข้าวมากที่สุด เป็นจีน 4.3 ล้านตัน, รองลงมาในจีน 3.5 ล้านตัน, อิหร่าน 1.7 ล้านตัน, ฟิลิปปินส์ 1.7 ล้านตัน, อิรัก 1.5 ล้านตัน, ซาอุดีอาระเบีย 1.3 ล้านตัน เป็นต้น

ส่วนการผลิตข้าวของโลกคาดว่า ปี 58 อยู่ที่ 475.5 ล้านตันลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 477 ล้านตันหรือลดลง 0.3% โดยจีนเป็นอันดับ 1 ที่ 144.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.4% รองลงมาเป็น อินเดีย 102 ล้านตัน ลดลง 4.3%, อินโดนีเซีย 38.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8%, บังกลาเทศ 34.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8%, เวียดนาม 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.3%

และไทย 20.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.2% เป็นต้น สำหรับสต็อกข้าวรัฐบาลไทยที่มี 17 ล้านตันนั้น แนวทางการระบายต้องขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการ หากระบายออกมามากก็จะกระทบกับราคาข้าวที่เป็นผลผลิตใหม่ แต่หากไม่ระบายรัฐบาลก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดูแลสูงมาก ซึ่งในเรื่องของราคายอมรับว่าเอกชนมีความกล้ามากขึ้น เนื่องจากราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าคู่แข่งมาก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป้าส่งออกข้าวปี 58 ที่กำหนด 10 ล้านตัน เพราะไทยจะสูญเสียตลาดข้าวให้คู่แข่งประเทศคู่แข่งในส่วนของข้าวขาวและข้าวมัน เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวประเทศคู่แข่งต่ำกว่าไทยมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายระบายข้าวสต็อกในปี 10 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน แต่เชื่อว่ารัฐบาลสามารถระบายข้าวได้จริงไม่เกิน 3 ล้านตันเท่านั้น

สร้างทุ่ม 300 ล. ผุดถนนยางพารา

- สู่สายแรก 'นาหมื่นศรี-เขาถ้ำช้างหาย'
- มติ อบจ. ใต้-หารือแนวทางดำเนินการ

นายเศรษฐ์ อัญพัรี นายกองดีการ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปัตตานี ประธาน
สมพันธ์นายก อบจ.จังหวัดภาคใต้ เปิด
เผยว่า ที่ประชุมนายก อบจ. 14 จังหวัดภาค
ใต้ และ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่โรงแรม
เอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา มีสมาชิกเสนอการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีมติที่ประชุม
เสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ
ยางพารามาก่อสร้างถนนแทนยางแอสฟัล
ติกส์ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า เพิ่มการใช้
วัตถุดิบภายในประเทศและเป็นการเพิ่ม
มูลค่าของราคายางพาราที่ตกต่ำก่อให้เกิด
วิกฤตของชาวเกษตรกรสวนยางพารา โดย
ตัวแทนสมพันธ์นายก อบจ.ภาคใต้ เตรียม
เข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
ระเบียบ กฎหมาย และการจัดซื้อจัดจ้าง

"ต้องหาวิธีการให้ อบจ. เทศบาล อบต.
สามารถก่อสร้างถนนที่ผสมยางพารา
โดยไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่ขัดระเบียบ
ต่างๆ โดยเฉพาะกรมทางหลวงที่ถ่ายโอน
โครงการงบประมาณให้ท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่น
สามารถดำเนินการโครงการงบประมาณได้
เอง" นายเศรษฐ์กล่าว

นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง กล่าว
ว่า หลังมีผลวิจัยว่า สามารถใช้ยางพารา
เป็นส่วนผสมในการลาดยางสร้างถนน
หรือวัสดุภัณฑ์ต่างๆ หรือ พาราซิล โดยนำ
มาเป็นส่วนผสมได้ประมาณ 8-10% อบจ.
จึงเริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558
ด้วยงบประมาณที่ผ่านสภา อบจ.ตรังแล้ว
300 ล้านบาท โดยจะสามารถสร้างถนน
ได้ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยถนนสาย
นาหมื่นศรี-เขาถ้ำช้างหาย อำเภอนาโยง

ระยะทางประมาณ 800 เมตร จะเป็นถนน
สายแรก ที่ อบจ.อนุมัติงบประมาณก่อสร้าง
ถนนที่ใช้ส่วนผสมของยางพารา

"อบจ.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สร้างถนนในรูปแบบเครือข่าย
6 ต่อ 4 คือ อบจ.ออกงบประมาณก่อสร้าง
6 ส่วน อบต. หรือเทศบาล ออกงบประมาณ
4 ส่วน ซึ่งการสร้างที่มีส่วนผสมยางพารา
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10% โดย อบจ.จะรับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นกา
ลงทุนที่คุ้มค่า และเพิ่มมูลค่ายางพาราให้
มีราคาสูงขึ้น ที่สำคัญถนนจะมีอายุการใช้
งานเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ปี นอกจากนี้ อบจ.
ยังสนับสนุนและส่งเสริมการนำยางพารา
มาเป็นส่วนผสมในการสร้างผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น สร้างสนามฟุตบอล สร้างสนาม
เด็กเล่น ส่งเสริมการลงทุนสร้างโรงงาน
ถุงมือยาง โดยเฉพาะสร้างโรงงานผลิต
รองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จาก
เดิมต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคา
ค่อนข้างแพง"



ทุ่ม 4,400 ล้าน...เอื้อสหกรณ์

เมื่อวันวาน...พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือน สหกรณ์การเกษตรพิมาย นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ถ้าจะว่าไปแล้ว...สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกร โดยมีสมาชิกเป็นเกษตรกร ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตั้ง “กองทุนพัฒนาสหกรณ์” เพื่อนำเม็ดเงินมาเจือจางธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการอันประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้ามาบริหารกองทุนฯ

ปีนี้ (2558) คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติวงเงิน 4,400 ล้านบาท ให้การสนับสนุนสหกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปบริหารและพัฒนาสร้างศักยภาพให้เข้มแข็ง อันเป็นปัจจัยร่วมให้ฐานเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง คุณโอกาส กลับบุตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เป็นโต้โผใหญ่ บอกว่า...เม็ดเงินนี้แบ่งออกให้การสนับสนุนเป็น 2 กรณี โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการปกติของสหกรณ์ 2,700 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 1,700 ล้านบาท ให้สหกรณ์นำไปดำเนินการ แก้ไขปัญหาแก่สมาชิก และดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ

โครงการปกติของสหกรณ์...ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ ที่สหกรณ์จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ ใช้กับการสร้างปัจจัยพื้นฐานหรือการผลิตและการตลาดโดยรวมอย่างเช่น ข้าวเปลือก บางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน น้ำมันดิบ และอื่นๆ รวมทั้งแปรรูปผลผลิตหรือไม่ก็หาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ฯลฯ ซึ่งเป้าหมายจะสนับสนุนได้ราวๆ 1,285 สหกรณ์... โดยคิดดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้ คือ 1.5 ถึง 5.5%

ส่วน...ใช้ในแนวทาง แก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก และดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐนั้น หรือเรียกรวมๆว่า “โครงการพิเศษ” คิดดอกเบี้ยถูกๆเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ซึ่งเข้าตากรรมการ ในขณะที่มีอยู่ 14 โครงการ คือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 175 ล้านบาท บริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ฯ 220 ล้านบาท รวบรวมผลผลิตกาแฟ 65 ล้านบาท ปาล์มน้ำมัน 10 ล้านบาท... ฯลฯ (...ทั้งหมดนี้ไม่มีที่ข้องเกี่ยวกับบางพาราเลย...)

ตอนนี้...กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งและเปิดคู่มือเอาเม็ดเงินออกมาและจ่ายไปแล้ว 622.41 ล้านบาท ให้กับโครงการปกติ 174 สหกรณ์ และโครงการพิเศษ 48 สหกรณ์ ซึ่งจะมีการ ตรวจสอบการใช้เงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ครั้งแรกภายใน 3 เดือน หลังจากสหกรณ์เหล่านี้ได้เงินไป

แล้วก็มี การ แดมท้ายเป็นยาหอม ว่า...หากจังหวัดใดที่วงเงินจัดสรรไม่เพียงพอ ก็แจ้งมา ถ้ามีวงเงินคงเหลือคณะ กรรมการจะพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้...หวานมะ...!!

ดอกสะแบง

เกาะ: ข้าวเกษตร

22 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘.....**○**นายไชยยันต์ วีระวงศ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เก็บตัวอย่างฟาร์มไก่พื้นเมืองในพื้นที่เสี่ยง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ครั้งที่ 1/2558 ณ ค.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง.....**○**นายนพดล ภูพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นประธานเปิดการสัมมนา การดำเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ณ โรงแรมเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่.....**○**นายปริญญา เท่งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการดำเนินธุรกิจ

ยางพารา ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจยางพาราได้มีความรู้ระบบการผลิตและการตลาดยางพารา สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางขับเคลื่อนมาตรการยางพาราทั้งระบบ โดยมีสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใน 16 จังหวัดภาคเหนือที่มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการยางพาราทั้งระบบรวม 70 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จ.เชียงใหม่.....**○**นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการอบรมหลักสูตร นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. รุ่นที่ 1 เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่.....**○**

“กิด มาไทย”

เปิดอบรม 'Smart Farmer' เสริมองค์ความรู้งานสหกรณ์

ชลบุรี : นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยมีนางอุษณีย์ ถึงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ และเกิดการรวมกลุ่ม มีการดำเนินงานโดยวิธีการสหกรณ์

นายประทีป กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นว่าการทำงานจะให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากจะมีความรู้ด้านการสหกรณ์แล้วเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตามหลักการสหกรณ์ควรจะมีความรู้ในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการเกษตรที่ตนทำอยู่ มีข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ผลิตและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในชุมชน และท้ายที่สุดมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ได้

นายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในชาติ รับรู้และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป